

BÁO CÁO THẨM TRA
tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm
và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định, theo sự phân công của Thường trực HĐND huyện, Ban Kinh tế-Xã hội HĐND huyện đã tiến hành giám sát các cơ quan, đơn vị có liên quan để thẩm tra báo cáo, tờ trình và dự thảo Nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Qua nghiên cứu, thẩm tra các báo cáo của UBND huyện cùng với kết quả giám sát, Ban Kinh tế- Xã hội trình bày một số quan điểm, đánh giá để HĐND huyện có cơ sở thảo luận, quyết định.

I. VỀ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Qua thẩm tra, Ban nhận thấy, bước vào thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2022, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 trong nước và trên địa bàn huyện cơ bản được kiểm soát, đời sống người dân dần ổn định. Tuy vậy, quá trình khắc phục, phát triển nền kinh tế của huyện vẫn còn gặp nhiều khó khăn do tác động của thời tiết diễn biến bất thường, giá cả nguyên vật liệu và các mặt hàng khác tăng cao đã ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân. Nhưng với tinh thần nỗ lực, phấn đấu để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, ngay từ đầu năm, UBND huyện đã kịp thời triển khai thực hiện nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện; đồng thời cùng với sự quan tâm giúp đỡ, phối hợp của các cấp, các ngành, sự đồng thuận của nhân dân trên địa bàn huyện, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm đạt được những kết quả khá tích cực: thu ngân sách đạt khá, ước thực hiện 6 tháng đầu năm (tính đến ngày 30/6/2022), tổng thu ngân sách huyện (thu nội địa) đạt 173,863 tỷ, bằng 67,9% dự toán huyện; các loại hình dịch vụ phát triển ngày càng đa dạng, phong phú; lĩnh vực văn hoá, xã hội tiếp tục có những chuyển biến tích cực; công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe Nhân dân được quan tâm; các chính sách về an sinh xã hội tiếp tục được duy trì và đảm bảo; quốc phòng, an ninh được tăng cường; trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Đặc biệt sau hơn 10 năm đoàn kết, nỗ lực xây dựng huyện nông thôn mới, huyện Quảng Điền đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận Huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Đây là một thành quả quan trọng thể hiện sự đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo cùng với sự đồng lòng, chung sức của toàn thể quân và dân trên địa bàn huyện, tạo tiền đề cho việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển huyện Quảng Điền trong thời gian tới.

Những kết quả đạt được trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm 2022 đã được UBND huyện đánh giá và phân tích khá đầy đủ trong báo cáo. Ban Kinh tế-xã hội thống nhất với những nhận định này.

II. VỀ HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM

Bên cạnh những kết quả đạt được, ngoài những khó khăn, hạn chế mà Báo cáo UBND huyện đã nêu, Ban Kinh tế-Xã hội HĐND huyện nhận thấy cần phải bổ sung và phân tích, đánh giá sâu hơn một số khó khăn, hạn chế để có giải pháp tập trung khắc phục trong thời gian tới, đó là:

1. Về thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu

Qua rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu trong 6 tháng đầu năm 2022, Ban nhận thấy một số chỉ tiêu đang gặp nhiều khó khăn, nếu không tập trung chỉ đạo, và có các giải pháp hiệu quả thì khó thực hiện đạt trong năm 2022, cụ thể:

(1) *Chỉ tiêu tốc độ tăng giá trị sản xuất 8-9%; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 38 triệu đồng:* 6 tháng đầu năm 2022, đời sống sản xuất, kinh doanh của người dân cũng như tốc độ phục hồi phát triển nền kinh tế trên địa bàn huyện còn gặp nhiều khó khăn do tác động của thiên tai, dịch bệnh, giá cả các mặt hàng thiết yếu tăng, nên ảnh hưởng rất lớn đến việc thực hiện đạt các chỉ tiêu này trong năm 2022.

(2) *Chỉ tiêu có ít nhất 02/10 xã đạt tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao:* việc áp dụng bộ tiêu chí mới giai đoạn 2021-2025 theo quyết định 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ với những tiêu chí cao hơn giai đoạn trước, nhất là các tiêu chí về hạ tầng và thu nhập gây áp lực rất lớn trong việc thực hiện.

(3) *Chỉ tiêu tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt trên 83%:* Hiện nay mới có 33/48 trường đạt chuẩn quốc gia (đạt 68,75%). Nếu tính thêm 02 trường vừa qua đã được tỉnh kiểm tra nhưng chưa có quyết định công nhận mới đạt 72,92%. Để

đạt chỉ tiêu đề ra theo kế hoạch cần phải có thêm ít nhất 5 trường được tỉnh kiểm tra và công nhận đạt chuẩn quốc gia.

(4) *Chỉ tiêu tỷ lệ người dân trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt trên 10%*: Hiện thực hiện 6 tháng đầu năm mới đạt 6,1% tương ứng với 2.290 người, để đạt tiêu chí này trong năm 2022 thì từ nay đến cuối năm phải có thêm hơn 1.484 người trong độ tuổi lao động tham gia đóng BHXH tự nguyện.

2. Về việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội

- Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công mặc dù cao hơn so với cùng kỳ năm trước nhưng vẫn còn thấp¹. Tỷ lệ vốn tạm ứng chưa thu hồi vẫn còn cao (trên 40%). Tiến độ thi công và giải ngân vốn các công trình khởi công mới còn chậm, đến nay vẫn còn một số công trình chưa giải ngân vốn xây lắp theo qui định².

Nguyên nhân chủ yếu do việc thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư, nhất là các dự án đầu tư công cấp xã còn chậm, chất lượng còn hạn chế; một số dự án có hồ sơ, thủ tục chưa đảm bảo chất lượng phải điều chỉnh, bổ sung, phải cập nhật lại giá vật liệu, điều chỉnh dự toán gây mất nhiều thời gian cho công tác điều chỉnh chủ trương đầu tư, báo cáo kinh tế-kỹ thuật xây dựng công trình, lập hồ sơ kế hoạch lựa chọn nhà thầu làm tăng thêm thời gian thực hiện; Các chủ đầu tư còn thiếu quan tâm lập kế hoạch giải ngân và tỷ lệ giải ngân các nguồn vốn theo các mốc thời gian quy định theo các Chỉ thị của UBND tỉnh, huyện; việc theo dõi, quản lý kế hoạch vốn, tiến độ thi công, giải ngân, thu hồi vốn tạm ứng, hợp đồng tư vấn, xây lắp, quản lý dự án, quyết toán vốn đầu tư còn hạn chế, thiếu đồng bộ, chặt chẽ và thường xuyên.

- Thu ngân sách 6 tháng đầu năm đạt khá, song tổng thu vẫn thấp hơn cùng kỳ, nợ thuế trên địa bàn huyện vẫn còn cao. Tổng nợ đến thời điểm 30/6/2022 là 10,841 tỷ đồng.

- Các hoạt động du lịch mặc dù có bước phát triển nhưng đến nay vẫn chưa thu hút được vốn đầu tư ngoài ngân sách; chưa hình thành tour, tuyến kết nối giữa điểm du lịch trên địa bàn và ngoài huyện; hoạt động của đò thuyền du lịch

¹ Đến ngày 15/7/2022: tiến độ giải ngân các nguồn vốn XDCCB đạt 43,3% như sau: Vốn ngân sách tỉnh: 59,3%; Vốn CTMTQG: 18,1%; vốn ngân sách huyện: 48,5%; vốn ngân sách xã đạt: 24,5%

² Công trình vốn ngân sách huyện đến ngày 15/7/2022 chưa giải ngân vốn xây lắp: Cầu Phú Lương B; Hạ tầng điểm du lịch cộng đồng Ngư Mỹ Thạnh, xã Quảng Lợi; Hạ tầng điểm du lịch cộng đồng Tân Mỹ, xã Quảng Ngạn; Nhà vệ sinh, nhà Ban quản lý Trung tâm thương mại huyện Quảng Điền.

cộng đồng vùng đầm phá còn mang tính tự phát, tính chuyên nghiệp chưa cao; quản lý nhà nước trên lĩnh vực này còn lỏng lẻo, chưa đi vào nề nếp.

III. VỀ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022

Ban Kinh tế-Xã hội HĐND huyện cơ bản thống nhất với nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của 6 tháng cuối năm 2022 mà báo cáo UBND huyện đã đề ra. Trong đó, Ban đề nghị xem xét bổ sung một số nội dung và tập trung thực hiện một số giải pháp trọng tâm sau đây:

1. Tập trung chỉ đạo rà soát và có giải pháp kịp thời, hiệu quả góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2022.

2. Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, huy động cả hệ thống chính trị, toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao, đô thị văn minh.

Đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Tiếp tục thực hiện chương trình nông thôn mới nâng cao gắn với thực hiện tốt Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng liên kết chuỗi giá trị để nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; thực hiện phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất và chế biến. Tăng cường xúc tiến thương mại, hỗ trợ tìm thị trường đầu ra cho sản phẩm. Đồng thời thực hiện tốt Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn.

3. Về kinh tế - ngân sách

- Tiếp tục thực hiện tốt biện pháp thu ngân sách, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách, nhất là đối với những khoản thu 6 tháng đầu năm đạt thấp và dự toán thu tiền sử dụng đất đã điều chỉnh, bổ sung theo kế hoạch đầu tư công năm 2022. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tiếp tục nâng cao trách nhiệm trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị trong công tác đấu giá, thu tiền sử dụng đất.

Quan tâm thực hiện chống thất thu trong hoạt động chuyển nhượng bất động sản theo Đề án của tỉnh. Thực hiện tốt các giải pháp giảm nợ thuế, tập trung đôn đốc thu hồi nợ thuế, hạn chế tối đa phát sinh nợ mới đảm bảo chỉ tiêu Cục thuế giao.

- Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư; tập trung rà soát, xây dựng các phương án, giải pháp tháo

gỡ những khó khăn, vướng mắc của các dự án lớn và những vướng mắc trong thực hiện các trình tự thủ tục đầu tư, công tác giải phóng mặt bằng của các dự án, nâng cao hiệu quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022 đã đề ra.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường; xử lý nghiêm tình trạng khai thác trái phép tài nguyên khoáng sản, các cơ sở gây ô nhiễm môi trường.

4. Về văn hóa - xã hội

- Tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục; phối hợp tập trung thực hiện đạt chỉ tiêu về công nhận trường đạt chuẩn quốc gia; tăng cường hơn nữa công tác giáo dục hướng nghiệp trong các trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông gắn với việc thực hiện phân luồng học sinh cuối cấp. Tiếp tục rà soát, bố trí phù hợp đội ngũ giáo viên cho từng địa bàn, từng cấp học, môn học đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định. Thực hiện tốt công tác điều động, luân chuyển, tuyển dụng giáo viên để hạn chế tình trạng thừa, thiếu giáo viên giữa các trường, giữa các bậc học. Chuẩn bị tốt các điều kiện khai giảng và triển khai nhiệm vụ năm học mới 2022 – 2023;

- Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao quần chúng; tích cực triển khai chuyển đổi số; tiếp tục triển khai các giải pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong giai đoạn mới; thực hiện đầy đủ các chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, bảo đảm an sinh xã hội.

Trên đây là báo cáo thẩm tra về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, Ban Kinh tế - xã hội trình HĐND huyện xem xét, thảo luận và quyết nghị./.

Nơi nhận:

- TT.HĐND huyện,
- UBND, UBMTTQVN huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Lưu: Ban.

**TM. BAN KINH TẾ-XÃ HỘI
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Ánh Cầu